



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, สปริงนิวส์, acnews, thebangkokinsight, thailandplus) สวท.,

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เปิดเผยว่า ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับจาก WHO และนานาชาติ WHO จึงมาถ่ายทำสารคดีชื่อ "แบ่งปันประสบการณ์โควิด 19 และมุมมองการตอบสนองของประเทศไทย" เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศอื่นทั่วโลก เป็นประเทศที่ 2 ต่อจากนิวซีแลนด์ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 4.25 นาที เผยแพร่ทางช่อง Youtube ของ WHO

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnthailand, จส.100

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกรม.มีมติรับนักท่องเที่ยวระยะยาวโดยต้องกักตัวก่อน 14 วัน ว่า ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงนำเชื้อจากนอกประเทศเข้ามา เพราะเหมือนกับมาตรการกักตัว 14 วันที่ทำอยู่ เพียงแต่ขยายกลุ่มเพิ่มเท่านั้น และจากการศึกษาวิจัยในหลายๆ ที่พบว่าหลังรับเชื้อส่วนใหญ่จะมีการได้ตั้งแต่ 4-5 วัน หรือยาวนานไปจนถึง 14 วัน ทั้งนี้ การตรวจสารพันธุกรรมเชื้อจะเจอได้ตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังมีอาการ แต่ส่วนใหญ่ที่พบในช่วง 9 วันจะเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิต สามารถแพร่โรคได้ และตั้งแต่วันที่ 10 เป็นต้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อที่ตายแล้วหรือซากเชื้อที่ไม่สามารถแพร่โรคได้ ส่วนการติดเชื้อซ้ำ มีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อซ้ำในระยะ 3-4 เดือน เพราะมีรายงานพบประมาณ 2-3 ราย และยังพบว่า การติดเชื้อซ้ำเป็นคนละสายพันธุ์กับที่เคยติดมาก่อน จึงได้กำกับที่ระบอบาติวิทยาในการลงพื้นที่สอบสวนโรค นอกจากเก็บเชื้อในลำคอแล้ว ให้เก็บตัวอย่างเลือดมาตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าไม่มีใครเคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thebangkokinsight)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จก. ร่วมแถลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในห้างสรรพสินค้า ว่า อยากให้ห้างสรรพสินค้าคงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เช่น จัดจุดล้างมือ ให้พนักงานทุกคนวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม ลดความแออัดโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และกำหนดจำนวนคนเข้าลิฟต์ มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ เป็นต้น ส่วนการจัดบริการในจุดสำคัญ โดยเฉพาะร้านอาหารซึ่งไม่สามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอดเวลา ต้องเน้นลดการสัมผัสร่วม เช่น จัดเครื่องปรุง งาน ช้อน แยกเป็นชุด ผู้ปรุงประกอบอาหารดูแลความสะอาดของร่างกายและสวมอุปกรณ์ป้องกัน ให้ความรู้ทั้งแก่พนักงานและประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thailandplus)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน พบว่า หลังจากพบผู้ป่วยรายใหม่ มาตรการต่างๆ ของประชาชนเพิ่มจาก 80% เป็น 90% อีกครั้ง การเว้นระยะห่างดีขึ้นอย่างน่าพอใจ การสวมหน้ากากกลับมาในเกณฑ์ 90% และจากการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังกิจการประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มของกรมฯ 164 แห่ง พบว่า มีจุดบริการล้างมือ 96% กำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อลดความแออัด 90% เว้นระยะห่าง 81% สวมหน้ากาก 80% แต่ต้องย้ำเรื่องการทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยที่พบเพียง 77% ส่วนการสำรวจสถานบริการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ โรงเบียร์ โรงเหล้า 93 แห่ง ทั่วประเทศ พบว่า มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพียง 80% เว้นระยะห่าง 83% สวมหน้ากาก 92% และมีการทำความสะอาด 96% ซึ่งผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน นอกจากพาไปขึ้นทะเบียนและตรวจคัดกรองโรคแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสร.อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ trjournalnews

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ดร. เก่งกาจ เหล่าวิโรจน์กุล ผอ.ชฟายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับอุตสาหกรรมฟู้ดเดลิเวอรี่ โดยเพิ่มไอคอนแนะนำร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากกรมฯ ในบริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปฯ Grab Food เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคนิวอร์มอล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า

-นายบุญเยี่ยม ทิมอรธ ผอ.รพ.สต.บ้านชองกาเลีย พร้อมด้วย นายสนั่น กำสุข ผู้ใหญ่บ้านบ้านชองกาเลีย หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ อบต.หนองลู และอสม. เดินทางไปชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง บ้านแม่ตั่ว ซึ่งมีประชากรประมาณ 70 คน เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยโรคโควิด 19 โดยก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศเมียนมาและเดินทางกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ ผู้นำท้องถิ่นจึงประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านชองกาเลีย เข้ามาวัดไข้คนในหมู่บ้านทั้งหมด และห้ามทุกคนออกจากหมู่บ้านเพื่อทำกักตัวอาการจนกว่าจะครบ 14 วัน

ประเด็นข่าว

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, thebankokinsight, workpointtoday, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, businesstoday, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 วันที่ 16 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 2 ราย, อินโดนีเซีย 2 ราย, พม่า 1 ราย, เอธิโอเปีย 1 ราย, เยเมน 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,490 ราย กลับบ้านได้ 1 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,316 ราย ยังรักษาในรพ. 116 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รอง ผอ.การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจรับผู้เดินทางเข้าไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ 4 เที่ยวบิน จากสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน เกาหลีใต้ รวม 464 คน พบมีไข้สูง 3 คน

ประเด็นผลกระทบ

1.เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-กรม. อนุมัติหลักการการเปิดรับ Special Tourist VISA (STV) ตามที่ ก.การท่องเที่ยวฯ เสนอ โดยต้องมีคุณสมบัติ อาทิ เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว, ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน, ต้องมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมหรือโรงพยาบาลที่พัก (ASQ) โดยจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 90 วัน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง 30 ก.ย. 2564 เบื้องต้นเปิดรับ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต บุรีรัมย์ และชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, tnnthailand)

-น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า หลังจาก กรม.อนุมัติการออกวีซ่ากลุ่ม STV ได้มีมหาเศรษฐีชาวจีนติดต่อมาว่าอาจจะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวและต้องการมาพักประมาณ 60 วัน เชื่อว่าหากรายละเอียดทุกอย่างชัดเจน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประมาณ 1,200 คน/เดือน หรือ 14,400 คน/ปี มีรายได้ 1,030.732 ล้านบาท/เดือน และ 12,368.79 ล้านบาท/ปี โดยค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV รวม 858,944 บาท/คน/ทริป เฉลี่ย 14,316 บาท/คน/วัน

2.การระบาดในประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ innnews

-นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปิดกั้นรั้วลวดหนามเพิ่มเติมตามช่องทางธรรมชาติ บริเวณช่องหุบผิง หมู่ 5 บ้านเนินแก้ว ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ หลังทราบข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ใน จ.มะริด ประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์

-นายสมเกียรติ เอ๋อจิมิต ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าอาหารทะเล จ.มะริด ประเทศเมียนมา เปิดเผยว่า สธ.เมียนมาได้ประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มใน จ.มะริด อีก 3 ราย เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกของ จ.มะริด ทำให้ ขณะนี้ จ.มะริด มีผู้ติดเชื้อสะสม 5 ราย

3.เด็กเมียนมา 2 ขวบติดเชื้อหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, tnnthailand)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีเด็กเมียนมาอยู่ระหว่างขอข้อมูลกับทางการเมียนมา เบื้องต้นพบว่าต้นทางมาจากพระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่มียารักษา ต้องรอข้อมูลเพื่อสอบสวนโรคต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, จส.100, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, sanook, thestandard) ทีวีช่อง TNN, Thaipbs

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีดังกล่าวต้องประสานงานทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กและครอบครัว เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ตรวจสอบผู้ติดเชื้อ และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ อ.แม่สอด-เมียวดี ไม่พบการผ่านเข้าออกประเทศของเด็กเมียนมาและมารดา ในวันที่ 4 ก.ย. สันนิษฐานว่าใช้ช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางอื่นที่ตรวจสอบไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ออกติดตามค้นหาชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสเด็กชายเมียนมา อายุ 2 ขวบ ที่ป่วยโรคโควิด19 ตามบ้านรวมถึงคนรู้จัก และอสม.เมียนมา 48 คน นำไปกักบริเวณเพื่อรอการตรวจเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงกรณีพบชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน เดินทางกลับจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ยืนยันว่า จ.พระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ ไม่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 มานานแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง 149 วัน กำลังประสานเชิงลึกเพื่อติดตามข้อมูลที่กำลังอ้างถึงว่าเป็นตำบล อำเภอใด

ประเด็นข่าว

4. ฝ้าระวังการระบาดในเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, tnnthailand

-สถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมา ผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่แนวชายแดนไทยทั้ง 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี ซึ่งมีจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน และจุดผ่านแดนชั่วคราวอย่างน้อย 20 แห่ง โดยเฉพาะ จ.ตาก ได้สั่งปิดด่านถาวร 2 ด่านและด่านธรรมชาติ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ หน่วยงานด้านความมั่นคง ลาดตระเวนช่องทางธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขใช้มาตรการเชิงรุกค้นหาแรงงานที่ลักลอบเข้ามาในไทย ส่วนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วางกำลังประจำจุดช่องทางตามแนวชายแดนติดเมียนมาตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวน นำรั้วลวดหนามมาปิดกั้นช่องทางธรรมชาติทุกจุด และตั้งจุดตรวจคัดกรอง 23 จุด ในตำบลที่ติดชายแดนเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ออกค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 8-9 ก.ย. 2563 ตรวจทั้งคนไทยและต่างด้าว 2,635 ราย จำแนกเป็น รร.อิสลามศึกษา 1,041 ราย เป็นต่างด้าว(มุสลิม) 660 ราย คนไทย 381 ราย, รร.วังตะเคียน 713 ราย เป็นชาวเมียนมา 284 ราย คนไทย 429 ราย, อบต.แม่กาษา 558 ราย เป็นชาวเมียนมา 47 ราย คนไทย 511 ราย และเรือนจำแม่สอด 323 ราย เป็นต่างชาติ 137 ราย คนไทย 186 ราย ผลทุกรายไม่พบการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(tnnthailand, สำนักข่าวไทย) สวท., ทวีช่อง 5, 7, 9, Thaipbs, NBT

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากมีการระบาดระลอก 2 ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่าระลอกแรก ขึ้นอยู่กับมาตรการการควบคุมโรค ส่วนสถานการณ์ในเมียนมา หากยังควบคุมไม่ได้อาจลามมายังไทยได้ ขณะนี้ ก.มหาดไทยได้กำชับให้ 10 จังหวัดชายแดนไทยและจังหวัดที่มีแรงงานเมียนมาทำงาน คุมเข้มมาตรการและฝ้าระวังการลักลอบเข้าไทย สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ สธ. มีการฝ้าระวังผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ ได้ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลอุสาหกรรมต่างๆ ให้งดรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

-ผวจ.เชียงราย สั่งให้ยานพาหนะประเภทรถตู้สามารถเข้ามารับสินค้าภายในเขต อ.แม่สาย ใน 5 วัน ไม่เกิน 168 คัน พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบยานพาหนะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค โดยเคร่งครัด ขณะเดียวกันกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ประเทศไทยมีมาตรการฝ้าระวัง ทั้งการคัดกรองผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ในกลุ่มประชากรเสี่ยง รวมถึงมีการสอบสวนติดตามผู้สัมผัสอย่างครบถ้วน

5. ผลตรวจนักฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.นครราชสีมา จัดการประชุมคกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา มีวาระพิจารณา เรื่องการเตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกและการเก็บสิ่งตรวจในนักฟุตบอล ซึ่งเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา แจ้งผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในนักฟุตบอลสโมสรนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี 32 ราย ผลไม่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะนักกีฬาต่างชาติ 4 คน ได้เข้าสู่ระบบกักตัว 20 วัน ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในวันที่ 20 ก.ย. ที่ทีมนครราชสีมา มาสด้าเอฟซี จะเตะกับทีมเชียงรายยูไนเต็ด ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนดให้เข้าชมได้ 4,000 คน หรือ 25% ของความจุสนาม พร้อมมีระบบการนำคนเข้า-ออกสนาม และเก็บไปป์ลัสกึ่งวงจรปิดไว้ 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลหากมีปัญหายาหลัง

6. การชุมนุมทางการเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม นัดระดมพลครั้งใหญ่ 19 ก.ย. ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวันที่ 20 ก.ย. เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล โดยฝ่ายความมั่นคงประเมินมีผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า 50,000 คน ว่า ขอให้ผู้จัดการชุมนุมมีมาตรการควบคุมป้องกันโรค มีการคัดกรองและประชาสัมพันธ์ว่าหากคนที่ร่วมชุมนุมมีไข้ ไอ เจ็บ คอ ไม่ควรมาร่วมชุมนุม ส่วนคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมต้องป้องกันตัวโดยสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ทั้งนี้ การชุมนุมทำในพื้นที่เปิดโล่ง จึงลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่อย่าถอดหน้ากากออก และอย่าเอามือไปจับใบหน้า

7. ข่าวปลอมสแกน QR code โหลดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ

-สธ. ชี้แจง กรณีมีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ว่ามีการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 โดยการสแกน QR code ผ่านทางไลน์ เป็นข้อมูลเท็จ วัคซีนโควิด 19 อยู่ระหว่างการพัฒนา และ MOPH Connect ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรวัคซีนแต่อย่างใด

8. ผลข้างเคียงวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-บ.ไฟเซอร์ อิงค์ ของสหรัฐฯ รายงานว่า พบกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิด 19 ที่ร่วมพัฒนาไปกับโอเอ็นเทค ของเยอรมนี ส่วนใหญ่มีผลข้างเคียงในระดับปานกลาง ทั้งเหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ บางรายมีไข้สูง แต่ข้อมูลทั้งหมดจัดทำโดยคณะกรรมการอิสระเป็นแบบปิด ทำให้ไฟเซอร์ไม่รู้ว่าผลมาจากวัคซีนต้านโควิด 19 หรือจากวัคซีนหลอก คาดว่าจะทราบประสิทธิภาพของวัคซีนในเดือน ต.ค.

-อาสาสมัครบางรายในสเปนที่เข้าร่วมทดลองวัคซีนต้านโควิด 19 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ตัดสินใจขอถอนตัวจากการทดลอง หลังเกิดกระแส

ประเด็นข่าว

ข่าวว่าหนึ่งในกลุ่มอาสาสมัครในอังกฤษที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ที่พัฒนาร่วมกับม.ออกซ์ฟอร์ด เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจนมีคำสั่งชะลอการทดลองเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ก่อนกลับมาทดลองอีกครั้ง ด้านรัฐบาลอินเดียอนุมัติให้มีการทดลองวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในระดับคลินิกต่อไป เช่นเดียวกับหลายประเทศทั้งบราซิลและแอฟริกาใต้ แต่สหรัฐฯ ยังระงับการทดลองวัคซีนชนิดนี้

-กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากอิตาลี สวีเดน อังกฤษ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงวารสารการแพทย์ เดอะ แลนเซต ของอังกฤษ แสดงความกังวลต่อวัคซีนสปุตนิค 5 ของรัสเซีย หลังพบข้อมูลการทดสอบในมนุษย์เฟส 1 และเฟส 2 ผิดปกติ ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สอบถามสถาบันกามาเลียยา ผู้ผลิตวัคซีนของรัสเซีย แล้วไม่ได้รับคำตอบ ส่วนสธ.รัสเซียชี้แจงเพียงว่า ได้ส่งคำตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นไปยังวารสาร เดอะ แลนเซตแล้ว

-รัฐบาลจีน แถลงผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของจีนในสหรัฐอเมริกาหับเอมิเรตส์ ได้ผลน่าพอใจ ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหับเอมิเรตส์ตัดสินใจอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้วัคซีนของจีนได้แล้ว ขณะที่กลุ่มนักวิจัย ม.จอห์นส์ฮอปกินส์ แสดงความกังวลต่อมาตรการของจีน หลังบ.ซิโนฟาร์ม และบ.ซิโนแวกไบโอเทค ของจีน ได้ฉีดวัคซีนของทั้ง 2 บริษัทให้แก่ประชาชนไปแล้วหลายหมื่นคนทั้งที่ผลการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายเฟส 3 ในมนุษย์ยังไม่ได้ข้อสรุป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, xinhuaathai, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควสท์)

-**องค์การอนามัยโลก** คาดการณ์ว่า แม้จะพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่วัคซีนจะไม่สามารถผลิตออกมาได้เพียงพอกับความต้องการของ 170 ประเทศ และชีวิตประจำวันของชาวโลกจะไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้จนกว่าจะถึงปี 2022

-**เมียนมา** กำลังเร่งสร้างรพ.สนามขนาด 500 เตียง ในสนามฟุตบอลในเมืองย่างกุ้ง เพื่อรองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่เพิ่มขึ้น

-**ตุรกี** เริ่มการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนในระยะที่ 3

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเกิน 5 ล้านราย รพ.ในรัฐใหญ่ๆ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนออกซิเจนช่วยผู้ป่วยขั้นวิกฤติ

-**ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,550 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 272,934 ราย สูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**อินโดนีเซีย** ผู้เสียชีวิตสูงสุดในอาเซียน 9,100 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 228,993 ราย

-**นิวซีแลนด์** พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 25 ราย

-**จีน** สั่งระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากโรงงานแห่งหนึ่งของ บ. โอเคฟู้ดส์ ในเมืองฟอร์ตสมิธ รัฐอาร์คันซอ หลังพบคนงานติดเชื้อโควิด-19 และล็อกดาวน์เมืองชายแดนที่ติดกับพม่า รวมทั้งสั่งปราบปรามการลักลอบข้ามแดนขี้มวด และอาจแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือน พ.ย.นี้

-**เกาหลีใต้** กำลังเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ในระดับสูงก่อนถึงเทศกาลช็อก ซึ่ง เป็น 1 ในเทศกาลสำคัญของเกาหลีใต้

-**ญี่ปุ่น** จะจัดสรรงบประมาณพิเศษเพื่อแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยให้ทางการท้องถิ่นต่าง ๆ รับผิดชอบเรื่องการบริหารวัคซีน เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด 19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อไวรัส 29,762,686 ราย เสียชีวิต 939,935 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด รองลงมาคือ อินเดีย บราซิล รัสเซีย ตามลำดับ

ตำแหน่งข้าราชการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ออกหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ สธ. ให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้เขตสุขภาพบริหารจัดการตำแหน่งว่างนอกเหนือ 24 สายงาน และตำแหน่งว่างสายงานแพทย์ หรือตำแหน่งว่างตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่เป็นตำแหน่งนอกกรอบระดับตำแหน่งหรือตำแหน่งว่างที่มีชื่อตำแหน่งทางการบริหาร ตามแนวทางที่ สป.สธ. กำหนด และให้เขตสุขภาพพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างเพื่อเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ สป. ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563 ก่อนเป็นอันดับแรก และ 2.ชะลอการใช้ตำแหน่งว่าง หรืออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการในกลุ่ม 24 สายงาน ตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย. ยกเว้นตำแหน่งสายงานแพทย์ ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ จนกว่าจะดำเนินการบรรจุบุคลากร สธ. ที่ปฏิบัติงานโควิดครบทั้ง 3 ระยะ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตามมติ ครม. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มาตรฐานกัญชาไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เต้าหยิ่งดิน

-กล่าวว่า หากปล่อยให้ปลูกกัญชาโดยไม่มีมาตรฐานรองรับ นอกจากวัตถุประสงค์แท้จริงทางการแพทย์จะผิดเพี้ยนไป อาจถูกนำไปใช้ทางอื่นที่ทำให้เกิดโทษมากกว่า และอาจได้รับสารตกค้างในดินแทนที่จะได้สารมีประโยชน์ ทั้งนี้ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ปลูกกัญชา และทำข้อตกลงร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำใบ ก้านใบ ดอก มาผลิตเป็นยาแผนไทย ถือเป็นแหล่งปลูกที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานแห่งหนึ่งของประเทศ

เปิดตัวระบบ “เช็กให้รู้”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ภาคีเครือข่ายการตรวจสอบ Fake news ด้านสุขภาพ เปิดตัวระบบต้นแบบ #เช็กให้รู้ หรือระบบอัจฉริยะต้นแบบช่วยการตัดสินใจข้อมูลข่าวปลอมด้านสุขภาพ ซึ่งพัฒนาโดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า, บ.แบ็คยาร์ด จก. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ อย. เป้าหมายเพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้ของประชาชน

ประเด็นข่าว

ข่าวปลอมแถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์

-ตามที่มีกรโพสท์และแชร์ข้อความ เรื่อง แถบสีท้ายหลอดยาสีฟัน บอกถึงสารประกอบที่ใช้ผลิต ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยแถบสีที่ปลายหลอดยาสีฟันมิได้ให้เซ็นเซอร์ของเครื่องจักรตรวจสอบได้ง่ายและสีปลายหลอดให้ตรงกันทุกหลอด

โครงการ To be number One

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด

-ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ร.ร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต คณะผู้บริหาร สธ. คณะผู้บริหารระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จ.นครปฐม ร่วมรับเสด็จ

นวัตกรรมรถไฟฟ้ารับส่งผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสถิต สำราญสุข ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ร่วมมอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 2 คัน เพื่อใช้ในการงานด้านการแพทย์ โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ ตำนวิบูลย์ ผอ.รพศ.สกลนคร เป็นตัวแทนรับมอบ โดยการส่งมอบรถไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทั้ง 2 องค์กรทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

